

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี^(๒) นำคณะรัฐมนตรี
เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังรัฐมนตรีที่จะเข้ารับหน้าที่ต่อไปนี้ ได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุด เพราะว่าจะต้องทำให้ประเทศชาติมีความสุข ความเรียบร้อย. ถ้าท่านทำงานเรียบร้อย ทำให้บ้านเมืองเรียบร้อย ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นบุญสำหรับประเทศ เพราะว่าประเทศต้องมีคนที่ดูแลความเป็นอยู่อย่างดี. ถ้ามีเช่นนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานของประชาชนทั่วไปได้คืบคั้น. แต่ถ้าท่านได้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความสุขความเรียบร้อย ก็ทำให้ประเทศชาติผ่านไปได้อย่างดี ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะให้ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี เพราะว่าทำให้สามารถที่จะมีความเป็นไทยอยู่ได้.

ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อให้เมืองไทยมีความสุขความเรียบร้อย. คือว่าถ้าทำไม่ดี จะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง หรือคนทั่วไปทำไม่ดีคนหนึ่งคนใด ก็ทำให้ประเทศชาติล่มจมได้. ฉะนั้น ท่านก็มีหน้าที่สำคัญ เพราะท่านอยู่สูง มีหน้าที่สูง ก็จะต้องทำให้ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติงานเพื่อความดีของประเทศ ความสงบสุขของประเทศ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่สุด. ถ้าท่านทำได้ ท่านเองก็มีความสุข และประชาชนทั่วไปทุกคน ทั้งหมู่ทั้งเหล่า ทุกคนได้มีความสุขทั้งนั้น. คนไหนจะทำอะไรก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้. ถ้าท่านช่วยกันดูแลประเทศชาติให้มีความราบรื่น ท่านเองก็มีความสุขเหมือนกัน. ฉะนั้น ที่ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานโดยดีนั้น เป็นความดีที่ท่านจะทำสำหรับตัวเองด้วย สำหรับส่วนรวมด้วย เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ดี ท่านก็อยู่ดี.

ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเรียบร้อย ทำให้ทั้งประเทศมีความราบรื่น ซึ่งเราต้องการความสงบของประเทศ. ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเรียบร้อยทุกอย่าง และขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการแต่ละส่วนที่ท่านต้องทำ เพื่อความสุขของประชาชน และเพื่อความสุขของท่านเอง. ก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งอกตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อประเทศชาติ มีความเรียบร้อย. ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในงานการ. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จ และมีความสุขในงานการด้วย.

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ